

# **LỄ TRAO TẶNG SÁCH VÀ TRIỂN LÃM SÁCH CỦA QUỸ SABRE**

Sáng 15/8/2006, Trong khuôn khổ dự án Liên hợp thư viện về nguồn tin điện tử và Chương trình tặng sách của Quỹ Sabre, tại Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia đã diễn ra Lễ trao tặng lô sách đầu tiên của Quỹ Sabre cho một số đơn vị thu hưởng, bao gồm: Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia, Trung tâm học liệu ĐH Đà Nẵng, Trung tâm học liệu ĐH Huế, Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ, Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Y tế Công cộng, và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng sách được Quỹ Sabre trao tặng lần này gồm hơn 6300 cuốn, chủ yếu là sách giáo khoa, giáo trình, sách kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, được.

Quỹ Sabre (Sabre Foundation) được thành lập năm 1969 bởi một nhóm những người tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Với khẩu hiệu là giúp đỡ nhân đạo vì trí tuệ, hoạt động hiện nay của Quỹ chủ yếu về giáo dục, thông qua các dự án, chương trình tặng sách trị giá hàng triệu USD cho các nước đang phát triển trên toàn thế giới thông qua các tổ chức đối tác phi chính phủ, các thư viện, các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và một số cơ quan khác. Ngoài ra, thông qua Dịch vụ Công nghệ thông tin và Thư viện của mình, Quỹ Sabre giúp các tổ chức tại các khu vực khác nhau trên thế giới có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin và Internet thông qua các chương trình đào tạo.

Trong 2 ngày (14-15/9/2006), cũng tại 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia đã tổ chức Triển lãm sách của của Quỹ Sabre. Triển lãm lần này giới thiệu gần 1000 cuốn sách do Quỹ Sabre Trao tặng cho Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Trong khuôn khổ dự án Liên hợp thư viện về nguồn tin điện tử và Chương trình tặng sách của Quỹ Sabre. Đến với Triển lãm, các nhà khoa học, giảng viên, học sinh, sinh viên

đã có dịp tiếp cận với các cuốn sách quý bao gồm: các sách giáo khoa, giáo trình, sách kinh tế, công nghệ thông tin, sinh học, công nghệ sinh học, nông - lâm - ngư nghiệp, giáo dục, y tế, dược, khoa học xã hội... bằng tiếng Anh. Đây cũng là một hoạt động thiết thực nhằm giúp cho bạn đọc có thể tiếp cận một cách nhanh nhất tới nguồn tài liệu quý giá này.

**ĐA**